

TÂM GUỜNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP - CÔ GIÁO LÊ THỊ HOA

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bắt đầu từ năm học 2022- 2023, môn Tin học đã trở thành môn học bắt buộc đối với học sinh lớp 3 trong các trường tiểu học. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhưng việc dạy môn Tin học trong các trường tiểu học nói chung và tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Xá nói riêng vẫn được triển khai khá tốt, góp phần vào việc giúp học sinh tiểu học làm quen với môn học cũng như khả năng sử dụng máy tính phục vụ việc học tập và tham gia các cuộc thi dành cho học sinh tiểu học được tổ chức trên mạng internet.

Mặc dù được đào tạo chuyên ngành chính là Sư phạm Mỹ thuật nhưng khi được phân công nhiệm vụ giảng dạy môn Tin học, cô giáo Lê Thị Hoa cũng như bao cô giáo khác đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Được nhà trường cử đi học lớp bồi dưỡng chứng chỉ Tin học. Nhưng với tinh thần không ngừng học hỏi, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn và đặc biệt là với tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ, yêu thích môn học, sẵn sàng chinh phục lĩnh vực mới. Hơn hai năm giảng dạy môn Tin học, những bài giảng của cô giáo Lê Thị Hoa đã truyền ngọn lửa đam mê học Tin học không chỉ cho học sinh mà cho cả giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.



Hình ảnh giờ học lớp 4A- Năm học 2024-2025



Hình ảnh giờ học lớp 4A- Năm học 2024-2025

Nhớ về những ngày đầu đưa môn Tin học tiếp cận với học sinh, cho đến bây giờ cô Hoa vẫn chưa quên. Cô tâm sự: “Lần đầu tiên dạy Tin học, tôi cảm thấy rất ngỡ ngàng, nhiều phần mềm tin học, tên gọi được sử dụng bằng Tiếng Anh rất khó đọc, rất khó hướng dẫn cho học sinh, vì là giáo viên không chuyên nên năng lực còn hạn chế. Về phía học sinh khi được làm quen với máy vi tính, với bàn phím, con chuột, hầu hết các em học sinh lớp 3 đều rất ngỡ ngàng và rụt rè, lúng túng khi sử dụng, nhưng các em cũng rất thích thú, hào hứng với bài học. Ngay từ buổi đầu tiên, tôi đã phải hướng dẫn học sinh cách khởi động máy, gọi tên những thiết bị liên quan và làm quen với đánh máy văn bản, vẽ hình, tìm kiếm thông tin, chương trình tiện ích như xem phim, nghe nhạc... Với môn Tin học, việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin là rất cần thiết. Chính vì vậy, đối với học sinh bậc tiểu học, khi truyền đạt kiến thức cho các em, tôi luôn cố gắng chuyển tải tối đa bằng hình thức trực quan sinh động, tăng cường thực hành, hạn chế lý thuyết để học sinh có thời gian thực hành nhiều hơn sẽ giúp học sinh nhớ kiến thức lâu hơn. Khi hướng dẫn học sinh thực hành, tôi luôn khơi gợi, khuyến khích và trợ giúp các em để giúp các em tự tin hoàn thành bài học. Chính vì vậy, từ một bộ môn được xem là mới mẻ và khó, nhưng tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Xá, mỗi giờ lên lớp của cô Hoa đều lôi cuốn được học sinh. Chỉ sau một thời gian ngắn, các em đã làm quen và thao tác khá thành thạo được trên máy tính. Những bài tập, sản phẩm Tin học của các em dần dần được hoàn thành càng tạo cho tôi độc lực giảng dạy. Cứ

vậy cô trò tiết học nào cũng say mê, hào hứng khám phá, hàng tuần các em đều mong chờ đến tiết Tin học để được lên phòng máy cùng cô”.



Hình ảnh cô trò say mê với bài học (Lớp 4A- Năm học 2024-2025)

Cô Hoa cũng luôn xác định cho mình, cho dù môn Tin học là môn khó, không được đào tạo chuyên sâu, nhưng không vì vậy mà tạo ra áp lực cho bản thân, với đi những nhiệt huyết với nghề. Niềm yêu nghề, sẵn sàng khám phá lĩnh vực mới mẻ là động lực để cô Hoa không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là những kiến thức về Tin học để truyền dạy cho học sinh.

Về phía nhà trường, Ban giám hiệu cũng luôn đánh giá cô Hoa là người có năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết, hết lòng nhiệt tình dạy dỗ học sinh, nhiều năm liền cô Hoa luôn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Cô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều công lao vào thành tích chung của trường.

Cô giáo Lê Thị Hoa đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng giáo viên và học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vũ Xá. Cô thật xứng đáng là tấm gương **“Nhà giáo tiêu biểu đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và học tập”**.

Nguồn tin: Trần Thị Mai – Giáo viên trường TH&THCS Vũ Xá